



ที่ สทศ.๐๐๐๑/ว. ๓๓๖

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรียน ผู้บริหารสูงสุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ให้บริการการทดสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แก่ ๑) โครงการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้ด้านการวัดและประเมินผลในด้าน ๑. แนวคิดและหลักการสำคัญของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ๒. การพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคการวัดและประเมินผลผู้เรียน ๓. เทคนิคการวัดและประเมินและการแปลความหมายของคะแนน และ ๔. การนำผลการวัดและประเมินไปใช้ในการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และหากได้ผลคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จะได้รับหนังสือรับรองผลคะแนนจาก สทศ. ๒) โครงการให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ด้าน คือ การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ในระดับ B๑ หรือ B๒ ผู้เข้าสอบสามารถใช้ข้อมูลผลคะแนนการทดสอบเป็นหลักฐานแสดงถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน รวมถึงเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง และหากได้ผลคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป สามารถยื่นขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเอกภาษาอังกฤษ ได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยบริการทดสอบแก่นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป และ ๓) โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เพื่อให้บริการการทดสอบแก่นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งผู้เข้าสอบจะได้รับทราบผลประเมินสมรรถนะการทำงานด้านการใช้ดิจิทัล เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาความสามารถของตนเอง ใช้ประกอบในการสมัครงานหรือหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล นั้น

ในการนี้ สทศ. จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์การทดสอบดังกล่าว เพื่อเชิญชวนให้นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปในสังกัดที่มีความสนใจเข้ารับการทดสอบตามกำหนดการ (ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ สามารถติดต่อผู้ประสานงานการจัดสอบ นางสาวศศิธร ไชยเมธล์ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๑๗ ๓๘๐๐ ต่อ ๕๐๑๐ และนายกมลวิทย์ ทองเต็ม ต่อ ๕๐๑๒ ในวันและเวลาทำการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป สทศ. ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วารุณี เลี้ยววิวัฒน์ชัย)

รองผู้อำนวยการ สทศ. ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ สทศ.

กลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย

ผู้ประสานงาน นางสาวศศิธร ไชยเมธล์

โทร. ๐ ๒๒๑๗ ๓๘๐๐ ต่อ ๕๐๑๐